

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM**

Số: 363 /TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu dự họp và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022 (*tổ chức vào ngày 09 tháng 12 năm 2022*); Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

#### **I. Về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022:**

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ và cơ bản đạt, vượt kế hoạch như: diện tích các cây trồng chủ lực của tỉnh, trồng rừng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng lượng khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp, số hợp tác xã thành lập mới; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục cao hơn so với cùng kỳ; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chậm được giải quyết; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh còn chậm<sup>(1)</sup>; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án, đơn vị, địa phương còn thấp. Công tác rà soát, sắp xếp tài sản công tại một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ. Hoạt động của hợp tác xã chưa phát huy hiệu quả. Tình trạng khai thác khoáng

---

<sup>(1)</sup> Dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị; Dự án đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*); Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chốt đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong*); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum...

sản trái phép vẫn còn xảy ra; ô nhiễm môi trường ở một số bãi xử lý rác thải tập trung chưa được xử lý triệt để. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở một số nút giao thông trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum bị hư hỏng, chậm khắc phục, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; khắc phục có hiệu quả các hạn chế nêu trên, đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**

- Tổ chức rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2022, phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu kế hoạch đã được giao; đồng thời chuẩn bị, thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi những thiếu, tiêu cực hoặc dễ dãi, muộn nhiều lần trong việc giải quyết thủ tục hành chính; làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh và Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Khẩn trương hoàn thành công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, đồ án: Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2040; Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2035; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040... để có cơ sở thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; phấn đấu đến hết niên độ năm 2022 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo các dự án được khởi công mới trong năm 2023 theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều

kiện thuận lợi để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; khắc phục các hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

- Tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; trong đó, đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng, phân đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên đất đai, khoáng sản và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

- Tăng cường triển khai gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá, công nhận xã nông thôn mới và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo Kế hoạch năm 2022. Tổ chức tốt Hội chợ Công Thương và Sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022. Tiếp tục tăng cường công tác trình sát, nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức đợt cao điểm tuần tra, truy quét và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đến sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Tập trung chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh theo kế hoạch<sup>2</sup>. Trong đó lưu ý việc xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Quan tâm thực hiện công tác trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số bãi xử lý rác thải tập trung; khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở một số nút giao thông trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum để đảm bảo an toàn giao thông.

- Tiến hành kiểm điểm công tác, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền; khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua.

## **2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan khẩn trương triển khai việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các quy định có liên quan để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai cho chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ thực hiện dự án đầu tư.

---

<sup>2</sup> Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3270/KH-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng suất đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án cho phù hợp, tránh tình trạng lợi dụng việc đầu tư để dự án để sang nhượng, trục lợi, nhằm tạo điều kiện cho các dự án lớn vào tỉnh.

### **3. Sở Tài chính:**

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương năm 2022; trong đó, đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng và theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan thông tấn, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng ngân sách.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xử lý, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư năm 2022 và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Quản lý chặt chẽ tài sản công, công khai minh bạch theo giá thị trường, không để thất thoát, lãng phí.

### **4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cho phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ do ngành chủ trì tham mưu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2311/UBND-NNTN ngày 20 tháng 7 năm 2022. Theo dõi, chỉ đạo thu hoạch vụ mùa 2022; tổng hợp, thống kê năng suất, sản lượng các cây trồng vụ mùa năm 2022. Triển khai hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 gắn với tăng cường công tác quản lý chất lượng các loại giống cây trồng. Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản đặc biệt tại các địa phương đã và đang xảy ra dịch Tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm,... cần phải phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, khoanh vùng, xử lý dứt điểm không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

- Tổ chức đánh giá, công nhận xã nông thôn mới và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đảm bảo theo Kế hoạch năm 2022. Tiếp tục tham mưu triển khai hỗ trợ xây dựng “Thôn làng mới, xã Mường Hoong” theo Kế hoạch điểm cấp tỉnh về xây dựng thôn Làng Mới theo quy định.

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2023. Tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đợt cao điểm tuần tra, truy quét và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đến sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời dự báo và thông tin đến người dân về thiên tai, mưa bão, gió lốc; thực hiện công tác phòng chống thiên tai và

tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”; cập nhật tình hình khí tượng, thủy văn để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng đảm bảo ứng phó ngay khi có sự cố xảy ra.

### **5. Sở Công Thương:**

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tạo đầu ra cho sản phẩm; tổ chức tốt Hội thảo tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam tại tỉnh Kon Tum năm 2022; Hội chợ Công Thương và Sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa và Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

### **6. Sở Tài nguyên và Môi trường:**

- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 cấp tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các địa phương để sớm hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý về tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

**7. Sở Y tế:** Tiếp tục triển khai đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống bệnh trên địa bàn.

### **8. Sở Giáo dục và Đào tạo:**

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác dạy và học; việc thực hiện các khoản thu, chi, trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai đúng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

### **9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:**

- Tập trung tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiểm tra, xử lý kết quả thu thập thông tin thị trường lao động đảm bảo

đúng thực chất, hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình đời sống của Nhân dân, chủ động thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để người dân bị đói, bị rét.

### **10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:**

- Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu các nội dung liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, khẩn trương phối hợp hoàn thành các nội dung để tham mưu Ban Tổ chức báo cáo, xin ý kiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị tổ chức tốt các chương trình Nghệ thuật Chào Xuân 2023.

- Triển khai hiệu quả các Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh<sup>3</sup>.

### **11. Sở Khoa học và Công nghệ:**

- Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum để sớm đưa máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác trên địa bàn tỉnh vào sử dụng.

- Tổ chức Cuộc thi và Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022; tổ chức Khóa đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

### **12. Sở Thông tin và Truyền thông:**

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

- Tiếp tục tăng cường định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh mà dư luận xã hội quan tâm; theo dõi, kịp thời phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

### **13. Sở Nội vụ:**

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, tránh trường hợp cán bộ Nhà nước đi trễ, về sớm, không chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc.

- Triển khai tham mưu công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

---

<sup>3</sup> i) Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi; (ii) Biên bản thỏa thuận về hỗ trợ tăng khách du lịch đến tỉnh Kon Tum giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum và Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam; (iii) Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ khôi phục hoạt động các doanh nghiệp du lịch Kon Tum giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum và Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện tình hình biên chế đợt 2 năm 2022 và phê duyệt danh sách thực hiện tình hình biên chế đợt 1 năm 2023;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của các địa phương, đơn vị; khảo sát, hướng dẫn xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

#### **14. Sở Ngoại vụ:**

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

- Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác và ký kết biên bản hợp tác với hai tỉnh Đông Bắc Campuchia và tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào).

#### **15. Sở Xây dựng:**

- Chủ động hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông quan Chương trình; khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm, hàng năm.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển, có tính khả thi cao trong thời gian tới.

**16. Sở Tư pháp:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

**17. Ban Dân tộc:** Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn/tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát các nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình do đơn vị chủ trì để triển khai/tham mưu thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

**18. Bảo hiểm xã hội tỉnh:** Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương<sup>4</sup>.

**19. Thanh tra tỉnh:** Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp

<sup>4</sup> Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3908/UBND-KGVX ngày 17/11/2022

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường... Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hơn nữa tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

**20. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị:**

- Tiếp tục tăng cường thực hiện Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4031/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chuyên gia, cán bộ an ninh, chiến sĩ tình nguyện chiến đấu tại Lào và Campuchia.

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ, tết góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

**II. Về các nội dung thuộc thẩm quyền của Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh:**

a) Thống nhất thông qua và giao cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 06 dự thảo, cụ thể:

- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.



- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hoá giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Cơ bản thống nhất thông qua đối với 02 dự thảo, cụ thể:

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức công tác xây dựng gạch không nung (*gạch bê tông xi măng cốt liệu*) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

c) Cơ bản thống nhất thông qua đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự thảo về mặt kỹ thuật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành.

**III. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Tổng hợp kết quả triển khai nhiệm vụ nêu trên, báo cáo tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tiếp theo.

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, thành viên UBND tỉnh (đ/b);
- Các Ban của HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (đ/b):
- + Chánh Văn phòng;
- + Các Phó Chánh Văn phòng;
- + Các Phòng trực thuộc.
- Lưu: VT, KTTH.VTH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đăng Trình**